



ระเบียบสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม พ.ศ. 2562

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม พ.ศ. 2562 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ข้อ. 21 และมติคณะกรรมการบริหารสมาคม ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ. 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม พ.ศ. 2562 เรียกย่อๆว่าระเบียบ สรกศ.

ข้อ. 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ. 3 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆในส่วนที่กำหนดไว้แล้วระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ. 4 ให้กรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งจำนวน 7 คน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน กรรมการ 4 คน โดยให้เลขาธิการสมาคมชุดปัจจุบันเป็นเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งให้แต่งตั้งจากสมาชิกและหรือคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน

ข้อ. 5 ให้คณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่จัดเตรียมดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องต่างๆดังนี้

5.1 กำหนดวัน/เวลาเลือกตั้ง

5.2 กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

5.3 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ การรับสมัคร การเลือกตั้ง การลงคะแนน การนับคะแนน รวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นต้น

5.4 การรับสมัคร การตรวจสอบเอกสารการสมัคร

5.5 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันมอบหมาย

ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันเป็นผู้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและกำหนดการตามวรรคแรก

ข้อ. 6 ให้สมาชิกที่มาประชุมใหญ่สามัญเลือกสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเป็นประธานและเลขานุการและให้ทั้ง 2 คน ร่วมกันเลือกสมาชิกในที่ประชุมอีก 5-7 คน รวมกันเรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อ. 7 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับสมาคมดังนี้

7.1 จดรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมชุดใหม่

7.2 ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม 11 คน

7.3 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันมอบหมาย

หลักเกณฑ์ วิธีการและกำหนดการดำเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน

ข้อ. 8 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

8.1 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

8.2 เป็นสมาชิกสามัญก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วันและ

8.3 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในปัจจุบันหรือมีคำสั่งตามกฎหมายแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนวันรับสมัครรับการเลือกตั้ง

ข้อ. 9 การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสมาคม ต้องสมัครเป็นทีม ประกอบด้วย ตำแหน่งต่างๆดังนี้

นายกสมาคม 1 คน ตัวแทนภาคเหนือ 2 คน ตัวแทนภาคใต้ 2 คน ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 คน ตัวแทนภาคกลาง 2 คน ตัวแทนภาคตะวันออก 1 คน รวม 11 คน

ผู้แทนจาก สพม.กทม.เขต 1และเขต 2 เขตละ 3 คน รวม 6 คน

คณะกรรมการบริหารสมาคมประกอบด้วย คณะบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งตามวรรคแรกและที่นายกสมาคมแต่งตั้งอีกไม่เกิน 14 คน ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่นายกมอบหมาย เช่น เลขานุการ เหนียวิน ปฎิคม ประชาสัมพันธ์และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

ข้อ.10 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีสิทธิ์ยื่นคำขอพร้อมเหตุผล หลักฐานพยานวัตถุ เพื่อคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทันทีแต่ไม่เกิน 1 วันหลังประกาศผลการเลือกตั้ง

หากผู้คัดค้านไม่พอใจผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้อุทธรณ์พร้อมคำขอและเหตุผล หลักฐานพยานวัตถุต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันภายใน 1 วันนับจากวันที่ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันถือเป็นที่สุด

ข้อ.11 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจพิจารณาคำขอของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยพิจารณาว่า

“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หาก “เห็นด้วย” ก็ให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามคำขอของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หาก “ไม่เห็นด้วย” ก็ให้ยกคำขอและแจ้งผู้คัดค้านทราบ

หากผู้คัดค้านไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาที่กำหนด แสดงว่าผู้คัดค้านพอใจหรือเห็นด้วยกับข้อพิจารณาหรือข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ถือว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นถูกต้องสมบูรณ์

ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ

ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ดำเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง

ข้อ. 12 ให้นายกสมาคมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความระเบียบและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม จัดทำคำอธิบายด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562



(นายอลงกรณ์ นิยะกิจ)

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ รักษาการ

นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย